

อีเลคโทรลักซ์ ดีไซน์แล็บ เชิญชวนแข่งขันออกแบบ ประจำปี 2558 “เด็กสุขภาพดีและมีความสุข” พร้อม เงินรางวัลสูงถึงสองเท่า



อีเลคโทรลักซ์ ประกาศริเริ่มการแข่งขันออกแบบประจำปี 2558 สำหรับการแข่งขันออกแบบที่กำลังได้รับความนิยมระดับโลกอย่าง “ดีไซน์แล็บ” มีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 1,700 คน จาก 60 ประเทศทั่วโลก และในปี 2558 นี้ จัดเป็นครั้งที่ 13 เพื่อที่จะค้นหาสุดยอดไอเดีย สำหรับออกแบบนวัตกรรมใหม่ๆ ภายในแนวคิด “เด็กสุขภาพดีและมีความสุข (Healthy Happy Kids)” และในปีนี้ก็ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีการเพิ่มเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ สูงอีกหนึ่งเท่าตัว ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัล ถึง 10,000 ยูโร และโอกาสในการฝึกงานกับอีเลคโทรลักซ์ 6 เดือน พร้อมได้รับเงินเดือน

ลาร์ส อิริคสัน รองประธานอาวุโส ฝ่ายออกแบบ อีเลคโทรลักซ์ และหัวหน้าคณะกรรมการ ดีไซน์แล็บ ได้กล่าวตอนเปิดตัวการแข่งขันประจำปีนี้ว่า “อีเลคโทรลักซ์ ดีไซน์แล็บ คือการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นที่จะผลักดันให้ เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ความคิดสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ในอนาคต” การแข่งขันนี้ ช่วยให้เราได้มีโอกาสใกล้ชิดกับคนรุ่นใหม่และนักออกแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์จากทั่วทุกมุมโลก ผู้ที่ต้องการสร้างความแตกต่างสำหรับในปี 2558 นี้ เด็กคือหัวใจหลักของการออกแบบ ภายใต้แนวคิด “เด็กสุขภาพดีและมีความสุข (Healthy Happy Kids)” เรายังคงมองหาความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่น และทางเลือกใหม่ๆ ที่จะช่วยปรับปรุงการใช้ชีวิตประจำวันของครอบครัวกับลูกๆ ผมยังคงตื่นเต้น เกี่ยวกับการแข่งขันอันท้าทายนี้ และรอคอยที่จะเห็นความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เรามาเริ่มแข่งขันกันเถอะ!”

เราเริ่มต้นปี 2558 ด้วยการเปิดตัวการแข่งขันดีไซน์แล็บ ซึ่ง สุทธิ มโนกิจจรรณม่น ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “การแข่งขันอีเลคโทรลักซ์ ดีไซน์แล็บคือหัวใจของอีเลคโทรลักซ์ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน ในปี 2558 อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน เราโฟกัสกลุ่มสินค้าเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ใช้สุขภาพ ในแนวคิด “Hip ‘n Health” เพื่อวิถีชีวิตทันสมัย เน้นความเรียบง่ายในการใช้ชีวิตประจำวันที่บ้าน ควบคู่ไปกับความเอาใจใส่ดูแลสุขภาพเป็นสำคัญ ผลิตภัณฑ์อีเลคโทรลักซ์ ได้รับการออกแบบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้งานง่าย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ เครื่องซักผ้ารุ่น Time Manager มีฟังก์ชันพิเศษที่กระจายไอน้ำ Vapour Action ช่วยขยายใยผ้าให้ผ่านุ่มฟู ลดรอยยับยู่ยี่และช่วยลดสารก่อภูมิแพ้ได้ถึง 99%

ปี 2558 รางวัลสูงถึง 2 เท่า เมื่อเทียบกับปีก่อนๆ

อีเลคโตรลักซ์ ดีไซน์ แล็บ เปิดโอกาสให้นักออกแบบซึ่งเป็นคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่มีความสามารถได้แสดงผลงานให้ทั่วโลกได้ประจักษ์ นำไปสู่โอกาสในการทำงานและโอกาสทางธุรกิจโดยตรงในสาขาการออกแบบ เช่นเดียวกับผู้เข้าแข่งขันหลายคนในตลอดหลายปีที่ผ่านมา กว่าครึ่งของผู้ชนะในปีที่ผ่านมา มาได้ทำงานต่อที่อีเลคโตรลักซ์หลังจากจบการฝึกงานแล้ว

สำหรับรางวัลที่ 1 ได้แก่ โอกาสเข้าร่วมฝึกงานพร้อมรับเงินเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ณ ศูนย์ออกแบบระดับโลก อีเลคโตรลักซ์ และเงินรางวัลมูลค่า 10,000 ยูโร รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 6,000 ยูโร โดยรางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 4,000 ยูโร และรางวัลขวัญใจประชาชนที่ได้รับการโหวตออนไลน์จะได้รับรางวัลเป็นเงินรางวัลมูลค่า 2,000 ยูโร

การแข่งขันออนไลน์ที่นำไปสู่การยอมรับทั่วโลก

การประกวดจะเฟ้นหาสุดยอดไอเดียสำหรับ ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม วัสดุสิ้นเปลืองและบริการต่างๆ ใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ เพลิดเพลินกับการทำครัว การดูแลถนอมเนื้อผ้า และการทำให้อากาศบริสุทธิ์ ซึ่งสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้โดยส่งผลงานที่อธิบายถึงแนวคิด ร่างภาพนำเสนอแนวคิดนั้น พร้อมอธิบายให้เห็นถึงประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้บริโภคจะได้รับ เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2558 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ ดีไซน์ แล็บ Design Lab web site.

ผลงานที่ดีที่สุดจะได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ ดีไซน์ แล็บ และจะมีการนำไปประชาสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมทั่วโลกมีโอกาสได้เห็นผลงาน การจัดการแข่งขันในแต่ละรอบ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาแนวคิดตลอดการแข่งขัน การโพสต์และแชร์เนื้อหาสาระใหม่ๆ และการเขียนบล็อกสำหรับขั้นการพัฒนาผลงานที่เกิดขึ้น ซึ่งจะได้รับคำแนะนำและคำติชม โดยผู้เชี่ยวชาญจากอีเลคโตรลักซ์ในระหว่างขั้นตอนการคัดเลือกผลงานอีกด้วย ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการมืออาชีพที่มีชื่อเสียงระดับโลก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Design Lab ในสื่อออนไลน์ของอีเลคโตรลักซ์ได้ที่:

Design Lab web site: electroluxdesignlab.com

Electrolux Facebook page: facebook.com/ElectroluxAppliances

Twitter: twitter.com/Electrolux

Flickr: flickr.com/photos/electrolux-design-lab

Pinterest: pinterest.com/electrolux

Instagram: Instagram.com/electrolux
